

## อว.หนุนสร้างนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการระดับโลก

ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผอ.กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวง อว. เปิดเผยว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนพร้อมด้วย รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมติดตามและให้คำแนะนำแก่นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภายใต้โครงการการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อเร่งการเป็นผู้ประกอบการจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศ ณ เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส

ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีแนวคิดในการเชื่อมโยงด้านปัญหาหรือตลาดในต่างประเทศจากกระบวนการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ในรูปแบบจากภายนอก (Outbound) ให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยของไทยได้เรียนรู้และเข้าใจถึงปัญหาและสภาพของตลาดจริงในต่างประเทศ รวมถึงสร้างเครือข่ายและกระบวนการให้กับผู้ประกอบการจากต่างประเทศมาแบ่งปันแลกเปลี่ยนและสร้างกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ในรูปแบบภายใน (Inbound) ให้กับสตาร์ทอัพจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 35 คน จากสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 16 แห่ง ได้แก่ ม.เชียงใหม่ ม.แม่โจ้ ม.พะเยา ม.นครสวรรค์ ม.แม่ฟ้าหลวง มรค.อุดรดิตต์ มรค.พิษณุโลก ม.ขอนแก่น ม.มหาสารคาม ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.อุบลราชธานี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.บูรพา ม.สงขลานครินทร์ ม.วลัยลักษณ์ และ ม.ทักษิณ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ 5 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และได้เห็น ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้พบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลก สามารถพัฒนาความสามารถและทักษะที่สำคัญในการเป็นผู้ประกอบการและนักธุรกิจในอนาคต

“สำหรับที่ฝรั่งเศส นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมทางธุรกิจของฝรั่งเศส เข้าเยี่ยมชมพื้นที่การเริ่มต้นโอเดย์ธุรกิจของมหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่องการทำธุรกิจกับผู้ประกอบการและนักศึกษาที่เริ่มทำธุรกิจ พร้อมทั้งได้ทดสอบตลาดจริงในเมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์” ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าวและว่านอกจากนี้ ตนยังได้เข้าร่วมกับผู้บริหาร IRIIG (INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE FOR INNOVATION & GROWTH) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยชั้นนำของฝรั่งเศสที่มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้ประกอบการนำนวัตกรรมมาปรับใช้กับธุรกิจ เพื่อเร่งให้ธุรกิจเติบโตมากขึ้น และผู้ประกอบการ WAOP บริษัทที่ช่วยผู้ประกอบการในการเริ่มนำนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการ รวมถึงให้คำปรึกษาเรื่องธุรกิจกับผู้ประกอบการที่สนใจพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยและฝรั่งเศสต่อไป.